



สาขาวิชา	อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว		รหัสสาขาวิชา X	C	1	3
ภาควิชา	อนุรักษ์วิทยา					
คณะ	วนศาสตร์					
ชื่อปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)					
จำนวนที่จะรับ	ภาคต้น	10	คน (รอบสอง)	ภาคปลาย	-ไม่เปิด-	คน
แบบ/แผน	แผน ก แบบ ก 2					

### คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวนศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### รายละเอียดการสอบ

วิชาที่สอบ	วัน เวลา สถานที่สอบ	
	ภาคต้น (รอบสอง)	ภาคปลาย
1. ข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนันทนาการและการท่องเที่ยว 2) นิเวศวิทยาสำหรับพื้นที่คุ้มครอง 3) แนวคิดในการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์	6 มิถุนายน 2560 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์	-ไม่เปิด-
2. สัมภาษณ์	14 มิถุนายน 2560 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมภาควิชาอนุรักษ์วิทยา ชั้น 7 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์	

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

สถานที่ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชานี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ นิเวศวิทยาพื้นที่คุ้มครอง การจัดการพื้นที่คุ้มครอง ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์สำหรับพื้นที่คุ้มครอง การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ ผลกระทบทางนันทนาการ การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า การสื่อความหมายธรรมชาติ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ พื้นที่คุ้มครองประเภทต่าง ๆ พื้นที่นันทนาการหรือแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป ตลอดจนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อภาควิชา ☎ 0-2579-0172

หรือ E-mail: ffornt@ku.ac.th